

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.21 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 30.15-30.30 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 30.21-30.22 บาท อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.20-30.21 บาท แนวโน้มอ่อนค่า จากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังมีความหวังเรื่องข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน คาดกรอบวันนี้ 30.15-30.30 บาท

\* ดิลเลอร์ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า วันนี้เงินบาทเปิดตลาดที่ 30.21-30.22 บาท แนวโน้มอ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเนื่องจากมีความหวังเรื่องข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน (Trade war) ขณะที่เริ่มมีแรงขายสินทรัพย์ปลอดภัยและกลับเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น

\* ทศณะบวกของนายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์สหรัฐที่ว่า จะมีการลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นกับจีนในเดือน พ.ย. นี้

\* นายรอสส์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่า จะมีการออกใบอนุญาตสำหรับบริษัทสหรัฐในการขาย ส่วนประกอบให้กับบริษัท Huawei Technologies Co ของจีนในเร็ว ๆ นี้ เขาตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลสหรัฐได้รับคำร้องขอใบอนุญาต 206 รายการ

\* หลังจากที่นายรอสส์กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าสหรัฐอาจจะไม่เก็บภาษีต่อรถยนต์นำเข้า หลัง “การเจรจาที่ดี” กับผู้ผลิตรถยนต์ในสหภาพยุโรป (EU), ญี่ปุ่น และเกาหลี ส่งผลให้ค่าเงินยูโรอยู่ในแนวโน้มที่ดี โดยอยู่ไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์

\* ฝ่ายวิจัยในประเทศต้องติดตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในวันพรุ่งนี้ ตลาดคาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นครั้งที่ 2 ภายในปีนี้

\* แต่อย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์คาดว่าก็มีโอกาสที่ธปท.จะคงดอกเบี้ยนโยบาย และต้องติดตามคำปราศรัยของ ธปท.ว่า จะมีมาตรการดูแลค่าเงินบาทต่อไปอย่างไร ซึ่งมองว่าทางธปท.จะกล่าวถึงมาตรการดูแลค่าเงินบาทอีกครั้งจากที่เคยกล่าวในการประชุมครั้งก่อนหน้า

\* คาดว่าวันนี้เงินบาทจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ 30.15-30.30 บาท

\* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.56 จากวานนี้ 97.50

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -345.59 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -744.17 ล้านบาท

\* ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 30.165 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้